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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๙  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอัญชลี  วานิช  เทพบุตร  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดภูเก็ต  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ความคืบหน้าในการก่อสร้าง 
ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล)  ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาภัยแล้ง  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางสัญจรและการขนส่ง   
โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์)  เป็นผู้ตอบ   
โดยในระหว่างพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง 
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

(สําเนา)



 
- ๒ -

 ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  เอกลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณีของคนในชาติ  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่ง  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสินิตย์  เลิศไกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อปรับปรุงถนนสาย  ๔๐๓๕  (กรมทางหลวง)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 
 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวรชัย  เหมะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสมุทรปราการ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ราคาปุ๋ยเคมี  ยาฆ่าแมลง  ราคาน้ํามัน
และค่าแรงที่มีราคาสูงมากขึ้นและการเอาเปรียบกดราคาซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาต่ํา  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์
ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ได้มีสมาชิกฯ   
เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  โดยขอให้นํารายงานผลการพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๓)  ขึ้นมาพิจารณาก่อนรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ  กรณีติดตามเหตุฆาตกรรมลูกเรือ
สัญชาติจีน  จํานวน  ๑๓  ศพ  บริเวณลุ่มแม่น้ําโขง  จังหวัดเชียงราย  (มิติด้าน 
ความม่ันคง)  ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ  สภาผู้แทนราษฎร  พิจารณาเสร็จแล้ว  
(ในระเบียบวาระที่  ๔.๑)  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
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 ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ท่ีประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ท่ี  ๑๕  
ตุลาคม  ๒๕๕๕  ได้รับทราบรายงาน  จํานวน  ๒  ฉบับ  คือ 

๑) รายงานประจําปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  และประจําปี  ๒๕๕๓  
สภาพัฒนาการเมือง 

๒) รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.)  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

๒. ผลการดําเนินการตามญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งให้รัฐบาลรับไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

ก่อนที่สมาชิกฯ  จะอภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้  พลตํารวจตรี พุทธิชาต  เอกฉันท์  รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด  พันตํารวจเอก นพดล  ศิริจรรยา  ผู้กํากับฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ  นายบุญส่ง  
ไตรขันธ์  และว่าท่ีร้อยตรี กฤติน  นิบงคุณวัฒน์  ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๘ 

ท่ีประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รองนายกรัฐมนตรี   
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  เป็นผู้ตอบชี้แจง 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา 
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